



การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง พิจารณาและกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความมั่นคงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คปภ.กำหนด รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตข้อผิดพลาดในธุรกรรมต่างๆ โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงหลัก มีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีการติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน





การบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

บริษัทฯ ได้มีการบริหารสินทรัพย์ลงทุนให้สอดคล้องกับภาระหนี้สินของบริษัททั้งในด้านมูลค่าและระยะเวลา โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ อาทิเช่น ระดับราคาที่สุดอดคล้องกับพื้นฐานและความเสี่ยง ความมั่นคงของผู้ออกตราสาร แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องและอายุของตราสารที่จะลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2565		ปี 2564	
	ราคาบัญชี	ราคาประเมิน	ราคาบัญชี	ราคาประเมิน
สินทรัพย์ลงทุน(Total Investment Assets)	13,611	13,627	11,547	11,557
สินทรัพย์สภาพคล่อง(Total Liquid Assets)	13,788	13,803	12,025	12,036
หนี้สินรวม	11,373	10,249	9,409	8,494
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	7,551	6,437	6,152	5,247

หน่วย : ล้านบาท

- หมายเหตุ**
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี 2565

